



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และมอบสำนักกฎหมายแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่เสนอโดยแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้ธีม “สิทธิมนุษยชนอีสาน” ร่วมกับองค์กรสื่อเดอะอีสานเรคคอร์ด

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้ธีม “สิทธิมนุษยชนอีสาน” ร่วมกับองค์กรสื่อเดอะอีสานเรคคอร์ด โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และจัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้รับรางวัล สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินเรื่องสั้น และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสรรคัวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ความเห็นต่อรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบความเห็นต่อรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตามที่เสนอ และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. แผนการดำเนินงานของคณะทำงาน เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การผลักดันการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เกิดประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลการจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรและผลักดันร่าง พ.ร.บ. ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. และการเข้าถึงต้นธารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Access to justice for all) และมอบคณะทำงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในประเด็นการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่องการเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในประเด็นการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
